

2023-11-17

**Nhân Viên Đảm Bảo An Toàn Cho Học Sinh Khi Băng Qua Đường Của Indian Creek Elementary School Được Vinh Danh Là Nhân Viên Xuất Sắc Nhất Thuộc Khu Vực Thành Thị Atlanta**

Cô Tarin Glenn, một nhân viên đảm bảo an toàn cho học sinh khi băng qua đường nổi bật của Indian Creek Elementary School, đã được vinh danh là Nhân Viên Đảm Bảo An Toàn Cho Học Sinh Khi Băng Qua Đường Của Năm Thuộc Khu Vực Thành Thị Atlanta bởi chương trình *Các Tuyến Đường Đến Trường An Toàn của Sở Giao Thông Vận Tải (Georgia Department of Transportation's Safe Routes to School)*. Giải thưởng danh giá này, được trao trong *Tuần Lễ Tri Ân Nhân Viên Đảm Bảo An Toàn Cho Học Sinh Khi Băng Qua Đường* (từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11), nhằm tôn vinh cam kết đặc biệt của cô Glenn đối với sự an toàn của học sinh và sự tham gia của cộng đồng.

Thông báo giải thưởng do Điều Phối Viên Khu Vực Thành Thị Atlanta Marielena Gutierrez đem đến đã khiến cô Glenn rất bất ngờ.

"Tôi hoàn toàn choáng váng và bất ngờ. Tôi cũng thực sự hạnh phúc và biết ơn vì thật vui khi biết những gì quý vị đang làm đều được ghi nhận", cô Glenn nói.

Sự công nhận của cô Glenn bao gồm chứng chỉ và trang thiết bị cần thiết đối với nhân viên đảm bảo an toàn cho học sinh khi băng qua đường. Vai trò đầy thách thức của cô, đặc biệt là trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hơn 300 học sinh hàng ngày trên con đường North Indian Creek Drive đông đúc, là yếu tố then chốt trong sự lựa chọn của cô.

Cô Stephanie Brown-Bryant, Hiệu Trưởng của Indian Creek Elementary, nhấn mạnh về cộng đồng đi bộ đông đảo của trường, với hơn 600 học sinh đi bộ đến trường hàng ngày. Trong bối cảnh này, vai trò của cô Glenn là rất quan trọng. Cô Hiệu Trưởng Brown-Bryant khen ngợi cô Glenn vì cách tiếp cận cá nhân hóa của cô đối với sự an toàn của học sinh.

"Cô Glenn hiểu rõ các em học sinh của chúng ta. Cô ấy nhận ra những em cần đi cùng nhau, biết tên các em, đảm bảo an toàn cho các em và thật lòng quan tâm đến các em", cô nói. "Cô ấy chú trọng việc tìm hiểu về nguồn gốc đa dạng và ngôn ngữ của các em học sinh, nâng cao khả năng giao tiếp hiệu quả với các em."

Về phần mình, cô Glenn nhấn mạnh rằng sự công nhận này phản ánh thành tựu của cô và nỗ lực chung của tất cả nhân viên đảm bảo an toàn cho học sinh khi băng qua đường tại Indian Creek. "Đó là một vinh dự vô cùng to lớn. Tôi cam kết tiếp tục đảm nhận vai trò của mình với lòng đam mê."

Giải thưởng này nhấn mạnh vai trò quan trọng của cô Glenn trong việc đảm bảo an toàn và phúc lợi của các em học sinh tại Indian Creek Elementary, đồng thời ghi nhận cô là một hình mẫu để noi theo trong cộng đồng nhà trường. Đóng góp của cô là điển hình cho vai trò quan trọng của nhân viên đảm bảo an toàn cho học sinh khi băng qua đường trong việc thúc đẩy môi trường học đường an toàn.

"Đó là một vinh dự vô cùng to lớn... Tôi yêu công việc của mình", cô tự hào chia sẻ.